

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
 วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕  
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมัสดา เกษสมัน	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายธีรยุทธ งามสมัน	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายตรา เหมโคกน้อย	เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นางรัตติยา หวังยูน้อย	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๑		
๕	นายพรชัย อุษณีย์	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๓		
๖	นายประกอบ ดิงหวัง	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๔		
๗	นายเดชพนต์ อุกมา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๕	-	
๘	นายอารีเหินัน ปากบารา	สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ ๖		

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐการ ลัดเลีย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๒	นายสุมาตรา แซ่อาหลี	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๓	นายอนุเทพ อัครมาตร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๔	นายจำรูญ ตาเหียบ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ	-	
๕	นางสาวอาทิญา ชัยทอง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ		
๖	นางสาวภัทรานิษฐ์ หลงหา	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นายปรีชา ปันติกา	ผอ.กองสาธารณสุขฯ		
๘	นางสาวรุ่งนภา อุกมา	ผอ.กองสวัสดิการและสังคม		
๙	นางนูโรณี เศรษฐสุข	ผอ.กองการศึกษา		
๑๐	นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลึก	ผอ.กองช่าง		
๑๑	นายสุติมัน ยูไซ้	ผอ.กองคลัง		
๑๒	นายประวิทย์ หมุดเอียด	นิติกรชำนาญการ		
๑๓	นางสาวอรพินทร์ โอมณี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๔	พช พรศักดิ์ ปากบารา	หัวหน้าแผนกช่างศิลป์		11/11/20..
๑๕	นายชัชวาล งาม	เกษตรอำเภอ		
๑๖	นายอรรถกร ศิขรินทร์	นักจัดสวนทั่วไป		
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ที่ประชุมพร้อมครบองค์ประชุมโดยนายมีสหาย เกาะสมัน ตำแหน่งประธานสภา อบต.ปากน้ำ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้.-

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธาน ๑.๑. เรื่องการเก็บอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ไปเก็บไว้ที่ห้องพัสดุของ อบต.ปากน้ำ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

ประธาน ๕.๑. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) ขอเชิญผู้เสนอญัตติครับ

**นายอนุเทพ อัลมาตรา** รองนายก อบต.ปากน้ำนำเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม ครับ

**ประธาน** เชิญ ผู้อำนวยการกองช่างครับ

**นายพงศ์พิริยะบุญยะผลิก** ผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท ได้แก่ รายการที่ ๑ ชุดคอมพิวเตอร์โซลาเซลล์ ขนาด ๑๐๐๐ วัตต์พร้อมเสา จำนวน ๑๕ ชุด รายการที่ ๒ ชุดคอมพิวเตอร์โซลาเซลล์ ขนาด ๒๐๐ วัตต์ พร้อมเสา จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆปรากฏตามเอกสารใบโอนในมือของท่านสมาชิกนะครับ

**นายอารีแห่ นีน ปากบารา** ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ได้อภิปรายเกี่ยวกับญัตติว่าเป็นญัตติที่เห็นว่าควรอนุมัติ เพราะเห็นว่าเป็นญัตติที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อย่างมากไม่ว่าพื้นที่เกาะบุโหลนหรือ หมู่บ้านท่ามาลัยพื้นที่ผมด้วยเห็นว่าการใช้เส้นทางถนนต้องมีแสงสว่างเห็นว่าเป็นญัตติที่ดีในส่วนตัวเห็นชอบในการ โอนงบประมาณครั้งนี้

**ประธาน** ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดที่อภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

**นายประกอบ ดิ่งหวัง** ส.อบต.ม.๔ เห็นชอบการนำเสนอญัตติดังกล่าวเพราะเห็นว่าที่ผ่านมามีการก่อสร้างถนนไปแล้วมากมายแต่มีถนนบางเส้นบางพื้นที่แต่ยังไม่มีการไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนการนำญัตติโอนงบประมาณในครั้งนี้สมควรอย่างยิ่งที่ควรให้การสนับสนุน

**ประธาน** ไม่ทราบสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ ปรากฏว่าไม่มี ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบเต็มสภาฯ



ประธาน ๕.๒ ผู้ตัดชิของอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖  
โครงการ (กองช่าง) เชิญผู้เสนอผู้ตัดชิครับ

นายอนุเทพ อัทมาตร รองนายก อบต.ปากน้ำนำเสนอผู้ตัดชิของอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการด้าน  
โครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๖ โครงการรายละเอียดขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้  
ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม ครับ

ประธาน เชิญครับ

นายพงศ์พิริยะ บุญยะผลิกผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
จำนวน ๖ โครงการตามบันทึกข้อความของกองช่างที่ได้รับการบัญชาของ  
ผู้บริหารให้มีการสำรวจพื้นที่และนำปัญหาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนใน  
พื้นที่ต่างๆ ผลจากการสำรวจได้นำเสนอโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ ดังนี้.-

๑.โครงการขยาย ต่อเติม ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ ๒ บ้านปากบารา  
งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท

๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยท่าหอบ้านพร้าว-บ้านนาย  
อนันต์ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโล๊ะไส ระยะทาง ๔๘ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางข้างละ ๐.๒๕ เมตร งบประมาณ ๒๖๕,๕๐๐.- บาท

๓.โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายอาเศษ ตอน ๒  
หมู่ที่ ๔ บ้านตะโล๊ะไส ระยะทาง ๒๒ เมตร กว้าง ๒.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทาง ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๔๓,๘๐๐.-บาท

๔.โครงการก่อสร้างทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคกลีเลียบ-ซอยโคกหว้าหิน  
๑ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโล๊ะไส ระยะทาง ๑๕๘ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรไหล่  
ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร งบประมาณ ๕๒๕,๘๐๐.-บาท

๕.โครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยลิเลียบ ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านตะโล๊ะไส  
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๖.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ามาลัย-บุโบย หมู่ที่ ๖ บ้านท่ามาลัย ระยะทาง ๑๔๔ เมตร ปากคูระบายน้ำขอบในถึงขอบในกว้าง ๐.๖๐ เมตร งบประมาณ ๗๑๔,๕๐๐.-บาท

ประธาน สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้เชิญครับ

นายอริแห็น ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัยได้อภิปรายเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมในการกระจายงบประมาณหรือเรื่องคูระบายน้ำที่แก้ปัญหาไม่ทั่วถึงในพื้นที่ซึ่งเห็นด้วยการนำญัตติดังกล่าวขออนุมัติต่อที่ประชุมสภาฯในวันนี้

ประธาน ประธานขออนุมัติโดยการยกมือ

มติที่ประชุม เห็นชอบ เต็มสภาฯ

ประธาน ๕.๓ ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ โครงการ ของกองช่าง เชิญผู้บริหารผู้เสนอญัตติครับ

นายอนุเทพ อัลมาตร รองนายก อบต.ปากน้ำนำเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างได้ให้รายละเอียดต่อที่ประชุม ครับ

นายพงศ์พิริยะบุญยะผลิกผู้อำนวยการกองช่างได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ จำนวน ๑ โครงการ ได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ

นายอริแห็น ปากบารา ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ได้อภิปรายเกี่ยวกับความเป็นในการสร้างที่จอดรถซึ่งได้พูดถึงพื้นที่ของอบต.ปากน้ำที่ปัจจุบันมีภารกิจจำนวนมากในแต่ละวันจะเห็นว่าประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากเกือบทุกวันทั้งมาติดต่อด้านภาษีอากร ด้านการขออนุญาตบ้านเลขที่

- นายประกอบ ดิ่งหวัง      ส.อบต.ม.๔ บ้านตะโล๊ะไฮ อภิปรายถึงโครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ซึ่งเห็นด้วย
- ประธาน                      ได้สอบถามการอภิปรายเพิ่มของสมาชิก ปรากฏว่าไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม ประธานจึงขอมติโดยการยกมือ
- นายอนุเทพ อัลมาตร์      รองนายก อบต. ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อนุมัติ เห็นชอบโครงการต่างๆ และทุกญัตติที่ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโครงการจัดซื้อโซล่าเซลล์ โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ โครงการสร้างโรงจอดรถทุกโครงการที่เสนอต่อสภาฯ ในวันนี้เป็นโครงการที่เน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นท่านสมาชิกในหมู่บ้านเองก็รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี
- มติที่ประชุม**               เห็นชอบ เต็มสภาฯ
- ประธาน                      ตอนนี้เวลาก็ใกล้เที่ยงแล้วยังเหลือวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ซึ่งสมาชิกหลายท่านอยากที่จะนำเสนอปัญหาต่างๆ ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผมจึงขอพักการประชุมก่อนนะครับแล้วค่อยมาต่อในช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. พักการประชุมครับ
- เปิดประชุมต่อช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ น.**
- ระเบียบวาระที่ ๖**           เรื่องอื่นๆ
- ประธาน                      ท่านใดมีเรื่องอื่นๆที่จะนำเสนอต่อที่ประชุม เชิญครับ
- นายธีรยุทธ ะสมัน       ส.อบต.ม.๖ บ้านท่าพยอม ขอนำเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่เรื่องถนนลาดยางซอยข้างโรงเรียนท่าพยอมที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ผิวจราจรชำรุดเสียหายแล้ว เรื่องที่ ๒ เรื่องการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำที่จำเป็นในพื้นที่ในบริเวณถนนสายต่างๆที่ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เรื่องที่ ๓ เรื่องคอสะพานในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านท่ายางที่ถูกน้ำกัดเซาะบ่อยๆเป็นเวลหลายปีแล้วซึ่ง



ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ ๗ เองก็อาศัยเส้นทางดังกล่าวด้วยอย่างท่านประธาน  
ประธานไปยังผู้บริหารเพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา  
ดังกล่าวด้วย

- ประธาน** สมาชิกท่านใดมีเรื่องปัญหาความเดือดร้อนในเกิดขึ้นในพื้นที่และอยากนำเสนอ  
ต่อที่ประชุมไปยังผู้บริหาร เชิญครับ
- นางรัตติยา หวังยูწყัย** ส.อบต.ม.๑ บ้านบ่อเจ็ดลูกพูดถึงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่หมู่ที่ ๑  
บ้านบ่อเจ็ดลูกจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างที่ยังมีถนนบางสายที่ยัง  
ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยเพื่อบริการประชาชนในการใช้เส้นทางให้  
ความปลอดภัย เรื่องที่ ๒ เรื่องคูระบายน้ำ
- นายธีรยุทธ งามมัน** ส.อบต.ม.๗ บ้านท่าพะยอม ขอนำเสนอปัญหาเดิมคือเรื่องขยะที่บ้านคลองแห้งที่มี  
ประชาชนบางครัวเรือนนำขยะทิ้งลงลำคลองอยากให้ผู้บริหารได้จัดหาถังขยะให้  
ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ในบริเวณจุดที่มีสยิบบริการติดตั้งเครื่องซักผ้าทอด  
เหรียญเกิดขยะในบริเวณดังกล่าวอยากให้ผู้บริหารได้จัดหาและแจ้งกอง  
สาธารณสุขไปดำเนินการด้วยครับ
- นายพรชัย อุษณีย์** ส.อบต.ม.๓ บ้านเกาะบุโหลนแจ้งเรื่องโครงการถังน้ำให้เกาะบุโหลนจำนวน  
๑๘๐ ถังที่สภาฯได้อนุมัติและปัจจุบันผู้ประกอบการได้ส่งมอบและจัดส่งลงพื้นที่  
แล้วแต่การจัดส่งครั้งที่ ๑ จำนวน ๖๐ ถัง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๕ ถัง วันนี้อีก  
จำนวน ๖๐ ถัง ยังขาดอีก ๑ ถัง ขอประธานไปยังผู้บริหารแจ้งเจ้าหน้าที่ลงไปทำ  
การตรวจสอบด้วยครับ
- นายอริแห่ นัน ปากบารา** ส.อบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารที่ลงในเฟสบุ๊กเกี่ยวกับชายหาดปาก  
บารา ที่มีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่  
อย่างไร
- นายประกอบ ดิ่งหวัง** ส.อบต.ม.๔ บ้านตะโล๊ะได้สอบถามความคืบหน้าของสะพานหมู่เกาะเกตราที่  
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวยะเยอะแต่สะพานชำรุดมากแล้ว

ประเด็นเรื่องที่ ๒ ความคืบหน้าการระบายน้ำในพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านตะโล๊ะไฮ ถนนสายข้าง อบต. ว่าได้ดำเนินการไปถึงไหนและอย่างไรบ้างแล้ว เรื่องที่ ๓ เรื่องขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสายข้าง อบต. ไปยังสาย หมู่เกาะเกตราที่ปัจจุบันมีตสนิทเลย ครับ

**นายอารีแห็น ปากบารา** สอบต.ม.๖ บ้านท่ามาลัย ได้พูดถึงขยะครัวเรือนที่มีการทิ้งบริเวณข้างถนนหนทางสายหลัก สายลา구나ที่มีคนนำไปทิ้งฝากให้ผู้บริหารได้ดำเนินการด้วยเพราะเป็นทำลายภาพลักษณ์ของพื้นที่ สร้างมลพิษให้เกิดขึ้นแก่ตำบลเราด้วย เรื่องที่ ๒ เรื่องกิ่งไม้ที่ควรที่มีตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เป็นสิ่งกีดขวางในการสัญจร ไปมาด้วย เรื่องที่ ๓ เรื่องกระจกบริเวณทางโค้งควรที่จะมีติดตั้งและจัดหาไปติดตั้งในบริเวณพื้นที่เสี่ยงอันตรายด้วย

**ประธาน** เชิญท่านตัวแทนผู้บริหารได้ให้ข้อมูลและชี้แจงต่อที่ประชุมตามที่สมาชิกได้สอบถามข้อมูลครับ

**นายอนุเทพ อัลมาตร** รองนายก อบต.ปากน้ำ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกที่เป็นกระบอกสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนมาตลอดเพื่อให้ผู้บริหารได้แก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง เรื่องระบายน้ำ เรื่องคอกสะพาน เรื่องกระจกทางโค้ง เรื่องถ้ำน้ำเกาะบูโหล่น เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ เรื่องที่ดินที่เกิดข้อพิพาทในพื้นที่ชายหาดปากบารา เรื่องสะพานอ่าวนุ่นมีสภาพที่ชำรุดจริงๆแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบคืออุทยานหมู่เกาะเกตรา เป็นต้น ผมเองจะนำปัญหาต่างๆที่ท่านสมาชิกแจ้งต่อที่ประชุมรายงานท่านนายกให้รับทราบและประสานกองต่างๆพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาช่องทางแก้ปัญหาต่อไปครับ

**ประธาน** กล่าวขอบคุณสมาชิก ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม สำหรับวันนี้



ลงชื่อ



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายตรา เหมโลกน้อย)

เลขานุการสภา

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายมีสهاد เกาะสมัน)

ประธานสภา อบต.ปากน้ำ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา อบต. ปากน้ำ แล้ว

เห็นว่าถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ 

ประธานคณะกรรมการ

(นายเดชพนต์ อุศมา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ 

(นายธีระยุทธ งามมัน)

ส.อบต.หมู่ที่ ๗

กรรมการ

ลงชื่อ 

(นายอารีแหئين ปากบารา)

ส.อบต.หมู่ที่ ๖

กรรมการ